



# เอกสารข่าวด้านต่างประเทศ FOREIGN AFFAIRS NEWSLETTER

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

สำนักความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ กลุ่มงานข้อมูลข่าวสารระหว่างประเทศ

โทร. ๒๓๔๗ ๓๑๐๐ ต่อ ๓๑๔๙-๕๐ โทรสาร ๐ ๒๓๔๗ ๓๑๙๙ ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ nird@parliament.go.th

---

ฉบับที่ ๑ ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๕

## ประมวลข่าวต่างประเทศ

### ๑ สาธารณรัฐฟิลิปปินส์

- นายเฟอร์ดินานด์ มาร์กอส จูเนียร์ สาบานตนเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีคนใหม่  
ของฟิลิปปินส์

### ๒ สาธารณรัฐประชาชนจีน

- ประธานาธิบดีสี จิ้นผิง ของจีนเข้าร่วมพิธีสาบานตนของผู้นำฮ่องกงคนใหม่

**๑. นายเฟอร์ดินานด์ มาร์กอส จูเนียร์ สาบานตนเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีคนใหม่ของฟิลิปปินส์ (วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕)**

เมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ นายเฟอร์ดินานด์ มาร์กอส จูเนียร์ (Mr. Ferdinand Marcos Jr.) ลูกชายของนาย เฟอร์ดินานด์ มาร์กอส อดีตประธานาธิบดีของฟิลิปปินส์ เข้าร่วมพิธีสาบานตนเพื่อเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีคนใหม่ของฟิลิปปินส์ ณ กรุงมะนิลา แทนนายโรดริโก ดูเตอร์เต ประธานาธิบดีฟิลิปปินส์ที่พ้นจากตำแหน่ง หลังชนะการเลือกตั้งครั้งใหญ่อย่างถล่มทลายในเดือน พฤษภาคมที่ผ่านมาซึ่งถือเป็นกลับมาของระบบการเมืองแบบมาร์กอสที่เคยปกครองประเทศ ในขณะที่นางซารา ดูเตอร์เต (Mrs. Sara Duterte) วัย ๔๔ ปี บุตรสาวของนายดูเตอร์เต ได้ดำรงตำแหน่งรองประธานาธิบดีของฟิลิปปินส์

ทั้งนี้ ในพิธีเข้ารับตำแหน่ง นายมาร์กอส จูเนียร์ ในวัย ๖๔ ปี ได้กล่าวขอบคุณประชาชนที่ให้การสนับสนุนและเชื่อมั่นว่าชัยชนะจากการเลือกตั้งครั้งนี้ถือเป็นครั้งสำคัญในประวัติศาสตร์ประชาธิปไตยของฟิลิปปินส์ อย่างไรก็ตาม การเข้ารับตำแหน่งยังตรงกับช่วงของการฟื้นฟูประเทศจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) และภาวะถดถอยทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นทั่วโลก ซึ่งส่งผลให้เกิดปัญหาเงินเฟ้อและหนี้ของประเทศที่สูงขึ้นเป็นอย่างมาก โดยนักวิเคราะห์มองว่า นายมาร์กอส จูเนียร์ จะเริ่มดำเนินนโยบายปฏิรูปประเทศโดยการเร่งเพิ่มอัตราการจ้างงานและแก้ไขปัญหาราคาสินค้าที่สูงขึ้นเป็นอันดับแรก ในขณะที่บางส่วนมองว่า รัฐบาลชุดใหม่จะเข้ามาแก้ไขในเรื่องภาพลักษณ์ของฟิลิปปินส์ให้ดีขึ้นจากในสมัยรัฐบาลนายดูเตอร์เต ซึ่งใช้นโยบายที่รุนแรงในการปราบปรามยาเสพติดและปิดกั้นสิทธิเสรีภาพของสื่อ

อย่างไรก็ดี นายมาร์กอส จูเนียร์ กล่าวถึงยุคการปกครองในอดีตของบิดาซึ่งอยู่ภายใต้ระบอบเผด็จการในปี ๒๕๒๙ ที่มีการจับกุมและสังหารฝ่ายที่ต่อต้านรัฐบาลว่า ตนจะไม่ให้อภัยกับการกระทำรุนแรงดังกล่าว และขอให้ประชาชนชาวฟิลิปปินส์อย่ายึดติดกับความเกลียดชังในอดีต แต่ควรมุ่งไปข้างหน้าสู่ความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของคนในชาติ ปัจจุบัน แม้ว่านายมาร์กอส จูเนียร์ จะถูกกล่าวหาจากสื่อว่ามีการบิดเบือนข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการปกครองในอดีตของบิดาในการรณรงค์หาเสียงที่ผ่านมา คะแนนเสียงสนับสนุนส่วนใหญ่ยังคงมาจากการผสมรวมกันของกลุ่มผู้ที่สนับสนุนตระกูลมาร์กอสทางตอนเหนือของประเทศกับกลุ่มผู้ที่สนับสนุนตระกูลดูเตอร์เตทางใต้ของเกาะมินดาเนา

ที่มา : <https://www.bbc.com> (๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕)

๒. ประธานาธิบดีสี จิ้นผิง ของจีนเข้าร่วมพิธีสาบานตนของผู้นำฮ่องกงคนใหม่  
(วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕)

เมื่อวันศุกร์ที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕ นายสี จิ้นผิง ประธานาธิบดีของจีน เดินทางเข้าร่วมในพิธีสาบานตนเพื่อเข้ารับตำแหน่งผู้บริหารสูงสุดของเขตปกครองพิเศษฮ่องกงคนใหม่ของนายจอห์น ลี (Mr. John Lee) โดยกล่าวให้คำมั่นถึงอนาคตของฮ่องกงที่มีความสอดคล้องกับเป้าหมายของรัฐบาลจีน

นายสีกล่าวแถลงการณ์ในพิธีสาบานตนว่า ขณะนี้ฮ่องกงกำลังอยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่านจากสถานการณ์ความวุ่นวายไปสู่การปกครองที่เป็นระเบียบเรียบร้อย เพื่อไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นในอนาคต โดยในอีก ๕ ปีข้างหน้า จะเป็นช่วงเวลาที่สำคัญมากสำหรับฮ่องกงในกำหนดนโยบายบนพื้นฐานใหม่และเริ่มต้นพัฒนาตนเองอย่างเต็มที่ ซึ่งนายสีกล่าวแสดงความไว้วางใจในตัวนายลีซึ่งถือเป็นผู้สมัครเพียงคนเดียวที่ลงชิงตำแหน่งผู้นำคนใหม่ของคนฮ่องกงที่มีขึ้นในเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา ทั้งนี้ นายสีมีวาระการดำรงตำแหน่ง ๕ ปี ซึ่งในวันพิธีสาบานตนดังกล่าวบังเอิญตรงกับวันครบรอบ ๒๕ ปี ที่อังกฤษได้ส่งมอบเกาะฮ่องกงคืนจีน

ในเนื้อหาของสุนทรพจน์ นายสีกล่าวถึง “ความคาดหวัง ๔ ประการ” ในการพัฒนาเกาะฮ่องกงประกอบด้วย การมีธรรมาภิบาลในการปกครอง มีการพัฒนาบ้านเมืองที่เข้มแข็ง มีการปรับปรุงคุณภาพชีวิตของประชาชนโดยทั่วไปให้ดีขึ้น และมีความสอดคล้องและกลมกลืนระหว่างจีนกับฮ่องกง ซึ่งจำเป็นที่จะต้องอาศัยผู้นำที่มีทั้งความรักภักดีต่อจีนและเกาะฮ่องกง โดยนายสีได้กล่าวเน้นย้ำในตอนท้ายถึงความสำคัญของนโยบายจีนแผ่นดินใหญ่ว่า ฮ่องกงจะต้องเข้าใจในนโยบายการพัฒนาและฟื้นฟูประเทศของจีนเพื่อความเจริญรุ่งเรืองในอนาคต อนึ่ง การเดินทางเข้าร่วมพิธีดังกล่าวของนายสี นับเป็นการเดินทางออกนอกประเทศครั้งแรกนับตั้งแต่เกิดโรคระบาด

ที่มา : <https://www.cnbc.com> (๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕)

นางสาวชญชนม์ นาทอง  
นักวิเคราะห์สัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ  
กลุ่มงานข้อมูลข่าวสารระหว่างประเทศ  
สำนักความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ  
ผู้จัดทำ  
๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕